

# NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN học sinh tỉnh Vĩnh Long năm học 2016 - 2017

✎ Lý Đại Hồng

Phó GD. Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long



Ông Lữ Quang Ngời - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở GD&ĐT; Sở VH, TT&DL; Tỉnh đoàn và Liên hiệp các Hội KH&KT Vĩnh Long tổ chức

**N**ghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định rõ mục tiêu của giáo dục phổ thông là “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống,

ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời”.

Thực hiện mục tiêu trên, những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Long đã tập trung nhiều nhiệm vụ và giải pháp thiết thực từ vận dụng linh hoạt, sáng tạo



chương trình, sách giáo khoa; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học đến nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục... Tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường.

Năm học 2016-2017, thực hiện Chương trình Hành động số 07-CT/TU ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tiếp tục xác định "nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh" là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu, đòi hỏi sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm và sức mạnh tổng hợp của toàn ngành. Trên cơ sở những thành tựu đạt được ở các năm trước, năm học này, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

**Một là**, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho học sinh trong các giờ học chính khóa, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc kết hợp dạy chữ, dạy người, dạy nghề. Tiếp tục triển khai sâu rộng các nội dung của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong đó chú ý đến tổ chức các hoạt động mang đậm tính nhân văn và tính giáo dục sâu sắc.

**Hai là**, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người học phát huy năng lực và sở trường trong quá trình học tập; phối hợp tốt giữa dạy lý thuyết và thực hành, đồng thời tích cực ứng dụng các tiến bộ của khoa học, kỹ

thuật hiện đại. Tăng cường tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong dạy học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh. Tiếp tục tổ chức tốt cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ở cơ sở, tạo nền tảng tham gia hiệu quả cuộc thi cấp quốc gia. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy và học.

**Ba là**, tập trung chỉ đạo đội ngũ nhà giáo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chuyển từ dạy học trên lớp sang các hình thức dạy học trong không gian mở, dạy học trực tuyến v.v... Đổi mới mục tiêu, nội dung, hình thức kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học. Từng bước hình thành trong học sinh những giá trị sống, những phẩm chất tốt đẹp.

**Bốn là**, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cơ sở giáo dục. Tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, gương mẫu về trách nhiệm nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu về các lĩnh vực giáo dục, môi trường giáo dục. Đây là giải pháp then chốt bảo đảm sự thành công trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý tự học, tự bồi dưỡng. Xây dựng các điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông của tỉnh.

**Năm là**, tăng cường cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực tài chính, đẩy mạnh





công tác xã hội hóa giáo dục. Từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cho tất cả các cấp học, xây dựng thư viện, phòng bộ môn, phòng chức năng và cung cấp thiết bị dạy học, đảm bảo phương tiện dạy học tối thiểu của tất cả các cơ sở giáo dục. Tăng cường đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

**Sáu là,** nâng cao chất lượng thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”. Tăng cường mời các giáo viên người nước ngoài đến dạy và giao lưu với giáo viên và học sinh trong tỉnh. Tiếp tục triển khai hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo đối với Trường Đại học Tokuyama (Nhật Bản), Đại học Tongmyong (Hàn Quốc), Trường Phổ thông quốc tế George Washington (Hoa Kỳ). Tranh thủ liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài để triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tài trợ nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ và xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề tại địa phương. Chú trọng trang bị cho học sinh những phẩm chất năng lực cần thiết, giúp cho học sinh có hành trang đáp ứng xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên, hiện tại, ngoài sự tập trung chỉ đạo toàn ngành thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã và đang xây dựng, phổ biến, triển khai các Đề án, Kế hoạch về “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông 2016-2020”; “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”; “Phát triển thể dục, thể thao trường học tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020”; “Tăng cường

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”; “Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo từ nay đến năm 2020”.

Tin rằng, hiệu quả tích cực của các đề án, kế hoạch cùng với việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trên bằng sự nỗ lực, tâm huyết, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long, sự chung tay của toàn xã hội, năm học 2016 - 2017, chất lượng giáo dục toàn diện học sinh sẽ tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng, giáo dục thể hệ học sinh phát triển hài hòa đức, trí, thể, mỹ, tạo nền tảng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp./.

## Mừng Xuân

Hôn hờ mừng xuân lại sắp về  
Lòng còn vẫn vút chút si mê  
Vương tư thôn thức nồng hương phở  
Ở mộng mơ màng thấm vị quê  
Lúc tỉnh, tình đời nâng quả ngọt  
Khi say, nghĩa bạn bút hoa đề  
Câu thơ đẹp ý tâm càng trong  
Hữu xa lan bay dạ hả hé.

HOÀNG GIANG

